

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN VỊ XUYỀN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *1582*/UBND-CA

Vị Xuyên, ngày *23* tháng 8 năm 2021

V/v thực hiện kết luận thanh tra  
về công tác thi hành án hình sự và  
tái hòa nhập cộng đồng

Kính gửi:

- Các ngành, đoàn thể huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Kết luận số 933/KL-CAT-TTr ngày 22/7/2021 của Công an tỉnh Hà Giang, kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng năm 2021. Qua công tác thanh tra cho thấy, bên cạnh những ưu điểm vẫn còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ thi hành án hình sự (THAHS) và tái hòa nhập cộng đồng (THNCD) trong thời gian qua.

Để khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế qua công tác thanh tra đã chỉ ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, nhất là các đơn vị được thanh tra trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ được giao tự kiểm tra, rà soát khắc phục những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện các quy định pháp luật về THAHS và THNCD, trong đó cần tập trung triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

**1. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về THAHS và THNCD**

Công an huyện, Công an các xã, thị trấn tham mưu xây dựng nội dung tuyên truyền liên quan đến pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng với Hội đồng PBGDPL các cấp để phổ biến đến các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn, định kỳ thống kê số liệu báo cáo theo quy định.

Trung tâm Văn hóa Thông tin và Du lịch, Phòng Văn hóa thông tin, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quan tâm công tác thông tin, truyền thông, giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng, trợ giúp về tâm lý, đào tạo nghề nghiệp cho người chấp hành xong án phạt tù tại địa phương. Thực hiện PBGDPL cho người chấp hành xong án phạt tù nâng cao nhận thức pháp luật để phòng ngừa tái phạm tội, định kỳ thống kê số liệu báo cáo kết quả tuyên truyền.

**2. Công tác bảo đảm kinh phí cho công tác THAHS và THNCD**

Công an huyện, các phòng, ban liên quan và UBND các xã, thị trấn chủ động phối hợp Phòng Tài chính – kế hoạch dự trù kinh phí bảo đảm cho công tác THAHS và THNCD theo quy định tại Điều 174 Luật THAHS năm 2019.

**3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan trong giám sát, giáo dục người chấp hành án tại cộng đồng theo quy định của Luật THAHS và các quy định khác của pháp luật có liên quan; cấp ủy chính quyền cấp xã quan tâm chỉ đạo công tác giám sát, giáo dục người**



chấp hành án tại cộng đồng; ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện công tác giám sát, giáo dục người chấp hành án tại cộng đồng. Tổ chức thực hiện các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng; có chính sách phù hợp khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tạo điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù có điều kiện học nghề, tìm kiếm việc làm, được trợ giúp tâm lý, trợ giúp pháp lý ổn định cuộc sống. Tăng cường công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án, thực hiện nghiêm túc đúng quy định về giải quyết vắng mặt tại địa bàn, không để tình trạng đối tượng đi ra khỏi địa bàn không xin phép, không báo cáo. Thực hiện tốt công tác phối hợp với các tổ chức tín dụng cho vay vốn đối với cá nhân, hộ gia đình, vận động và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, có sở, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tiếp nhận, giúp đỡ, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù tại địa phương

4. Phòng Lao động - TBXH chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND cấp xã thực hiện tổ chức dạy nghề, giải quyết việc làm, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; thực hiện các chính sách trợ giúp khác theo quy định như: xây dựng quỹ xã hội, quỹ từ thiện do các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề xuất để hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù học nghề, tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống.

5. Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác THAHS và THNCĐ:

- Công an huyện chỉ đạo Cơ quan THAHS, Công an các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc công tác thống kê báo cáo định kỳ theo quy định tại Thông tư số 66/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019 quy định về báo cáo, thống kê thi hành án hình sự tại cộng đồng; thực hiện nghiêm túc việc ghi chép vào sổ theo dõi người chấp hành án hình sự đảm bảo đầy đủ cột mục, kịp thời, chính xác thông tin người chấp hành án. Thực hiện nghiêm túc công tác lưu giữ các tài liệu hồ sơ thẩm định về việc đề nghị xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo, giảm các hình phạt khác ngoài xã hội để phục vụ cho công tác kiểm tra quy trình hồ sơ và giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định chưa được thực hiện nghiêm túc. Chủ động phối hợp nắm chắc tình hình người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương để tham mưu với cấp ủy, chính quyền đề ra giải pháp cụ thể phù hợp để chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, tổ chức đoàn thể ở địa phương thực hiện có hiệu quả biện pháp bảo đảm THNCĐ cho nhóm đối tượng ở từng địa bàn cơ sở. Chỉ đạo, hướng dẫn công tác nghiệp vụ về THAHS theo thẩm quyền đối với UBND cấp xã và Công an xã trong công tác tiếp nhận, quản lý THAHS theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra Công an cấp xã trong việc giúp UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ THAHS và THNCĐ.

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc việc phân công các cá nhân quản lý, giám sát, giúp đỡ người chấp hành án thực hiện đúng bản án và quyết định của Tòa án; ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án tại cộng đồng, người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng theo quy định. Chỉ đạo nắm bắt tình hình đối với người chấp hành xong án phạt tù, thống kê số người đã được tư vấn thực hiện kế hoạch tái hòa nhập cộng đồng, tạo điều kiện giúp đỡ họ giải quyết khó



khăn, ổn định cuộc sống; đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù về nơi cư trú.

Chỉ đạo khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong việc lập hồ sơ quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù như: không thống kê tài liệu có trong hồ sơ; quyết định lập hồ sơ, quyết định phân công giám sát giáo dục không có số. Hồ sơ chấp hành án hình sự tại cộng đồng: bản nhận xét về quá trình chấp hành án không phân loại theo nhóm; các trường hợp người chấp hành án được xã giải quyết vắng mặt tại nơi cư trú để đi làm, sau khi trở về địa phương Công an xã chưa tiến hành lập biên bản làm việc để xác định đối tượng có chấp hành tốt các quy định pháp luật tại nơi đến lưu trú, tạm trú để làm căn cứ phân loại, nhận xét; hồ sơ NV chưa thống kê tài liệu có trong hồ sơ, chưa có báo cáo phân loại theo nhóm, danh sách các đối tượng chưa phân cụ thể theo từng thôn; hồ sơ mô hình chưa phân loại đối tượng, chưa có quyết định bổ sung đối tượng mới chấp hành xong án phạt tù về địa phương giao cho Hội CCB quản lý, giúp đỡ.

Yêu cầu Thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện. Đối với các đơn vị được thanh tra (*Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính – kế hoạch, Phòng Lao động – TB và XH; Trung tâm VH TT và DL, Công an huyện, UBND xã Linh Hồ, UBND thị trấn Vị Xuyên*) báo cáo kết quả thực hiện (*qua Công an huyện*) chậm nhất ngày **20/10/2021** để tổng hợp báo cáo Giám đốc Công an tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- TTr Huyện ủy, HĐND, UBND huyện (để báo cáo);
- Phòng Thanh tra CAT;
- Như Kính gửi (để thực hiện);
- Lưu: VT, CA.



**Hoàng Thanh Tịnh**